

Cách Bỏ Phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào Tháng Ba 2024 ở California

Hãy Sẵn Sàng

Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, hãy truy cập trang voterstatus.sos.ca.gov để đảm bảo tất cả thông tin của quý vị là chính xác. Nếu quý vị chưa ghi danh, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại registertovote.ca.gov hoặc lấy mẫu đơn tại DMV, bưu điện, thư viện hoặc văn phòng bầu cử quận của quý vị. Quý vị cũng có thể ghi danh trước và vào Ngày Bầu Cử (Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Ba). Nếu quý vị ghi danh trước Ngày 20 Tháng Hai, quý vị sẽ nhận phiếu bầu qua đường bưu điện.

Nếu quý vị không ghi danh với một chính đảng, trên phiếu bầu của quý vị sẽ không có ứng cử viên tổng thống. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình tại voterstatus.sos.ca.gov. Nếu tình trạng ghi danh của quý vị được liệt kê là “Không Chọn Chính Đảng”, quý vị phải làm một trong hai điều:

- Yêu cầu một phiếu bầu “chéo” hoặc ghi danh lại với một chính đảng (để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ cho đảng Dân Chủ, Tự Do, hoặc Người Mỹ Độc Lập).
- Ghi danh lại với một chính đảng (để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ cho đảng Cộng Hòa, đảng Xanh, hoặc Hòa Bình và Tự Do)

Lựa Chọn 1 - Bỏ Phiếu Từ Nhà

Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện. Không cần trả bưu phí! Điền phiếu bầu của quý vị, đặt vào trong phong bì được cung cấp, và ký tên, ghi ngày, và dán kín phong bì. Hãy chắc chắn là phiếu bầu được đóng dấu bưu chính trước Ngày 5 Tháng Ba.

Lựa Chọn 2 - Gửi phiếu bầu trực tiếp

Quý vị có thể gửi phiếu bầu trực tiếp tại văn phòng bầu cử của quận của quý vị hoặc tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào. Hầu hết các quận cũng có thùng đựng phiếu bầu bảo mật sẽ được mở sớm vào đầu Tháng Hai. Quý vị có thể tìm các thùng đựng phiếu bầu này tại caearlyvoting.sos.ca.gov.

Lựa chọn 3 - Đích Thân đến Bỏ Phiếu

Ngày Bầu Cử là Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Ba. Phòng phiếu sẽ mở từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quý vị có thể tìm phòng phiếu của mình tại sos.ca.gov/elections/polling-place.

Nhiều quận cũng tổ chức việc đích thân đến bỏ phiếu sớm từ Thứ Ba, Ngày 27 Tháng Hai đến Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Ba. Hãy kiểm tra với văn phòng bầu cử của quý vị hoặc tìm địa điểm bỏ phiếu sớm tại caearlyvoting.sos.ca.gov. Để làm cho việc đích thân đến bỏ phiếu sớm dễ dàng hơn, hãy mang phiếu bầu mà quý vị nhận qua bưu điện đến địa điểm bỏ phiếu của quý vị.